

## HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH

**TRẦN THỊ HỒNG DUYÊN**

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN tỉnh Quảng Bình

**T**rong tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm là đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Bình, có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật công về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm, khoa học công nghệ và môi trường trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, đơn vị luôn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Trên cơ sở phát huy có hiệu quả cơ sở vật chất và năng lực đã được đầu tư hiện có, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm đã tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực: nhiệt, lực, khối lượng, dung tích; độ dài, áp suất. Phân tích, thử nghiệm chất lượng trên lĩnh vực hóa học, sinh học, môi trường và tính chất cơ lý vật liệu xây dựng phục vụ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp KH&CN. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, việc đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng ngày càng được chú trọng và nâng cao. Ngoài tăng cường các giải pháp quản lý nhằm kiềm chế gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ... thì việc kiểm định hiệu chuẩn các phương tiện đo sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm công bằng xã hội.

Nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tiểu thương kinh doanh tại các chợ thực hiện tốt các quy định của nhà nước về việc cân, đong, đo, đếm, vừa qua, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm đã phối hợp với Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa trong việc bảo trì, bảo dưỡng cân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để tạo điều kiện tốt hơn cho người dân trong việc sửa chữa định kỳ các loại cân do Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa sản xuất. Trung tâm đã được trang bị bộ thiết bị để kiểm cân và đã lên kế hoạch tiến hành kiểm định, hiệu chỉnh, dán tem cân đồng hồ lò xo tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm định cân định kỳ hàng năm nhằm giúp cho các hộ mua bán tại các chợ đảm bảo được độ chính xác trong đo lường và bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Qua công tác kiểm định sẽ giúp cho các thương nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định của nhà nước trong quá trình kinh doanh.

Quảng Bình hiện có nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ. Thời gian qua, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm đã tiến hành thử nghiệm và kiểm tra chất lượng, khối lượng các mẫu vàng trang sức, mỹ nghệ... đảm bảo đáp ứng nhu cầu thử nghiệm, xác định chất lượng vàng của doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn. Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật như: Sản

xuất và kinh doanh vàng đúng tuổi, đúng khối lượng, nhãn hàng hóa được ghi đầy đủ, trang bị cân đảm bảo yêu cầu,... qua đó đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng về chất lượng, định lượng vàng trong giao dịch, góp phần ổn định thị trường vàng theo quy định pháp luật. Hiện nay, phần lớn cơ sở đã trang bị cân và quả cân đúng quy định, cân có phạm vi đo, độ chia kiểm và độ chính xác phù hợp với khối lượng vàng cần đo trong giao dịch.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, lãnh đạo Trung tâm đã tăng cường công tác hỗ trợ các cơ quan chức năng, đáp ứng kịp thời và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở KH&CN và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong đó, đã hỗ trợ thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực y tế, an toàn bức xạ, gas hóa lỏng, xăng dầu, phân bón,... Qua đó đã góp phần giúp cơ quan quản lý, các doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về sản xuất kinh doanh; đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi gian lận về đo lường nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo sự công bằng và cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Quyết định số 475 của Bộ LĐTB&XH. Trung tâm đã thực hiện việc kiểm định 367 thiết bị, trong đó có 132 thiết bị chịu áp lực, nồi hơi, nồi nước nóng... và 235 thiết bị nâng, thang máy điện, cần trục... Số lượng các thiết bị kiểm định trong tỉnh là 253 thiết bị chiếm

trên 68%, số thiết bị kiểm định cho các địa phương lân cận như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... là 114 thiết bị, chiếm trên 36%. Các phương tiện, máy móc, trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phần lớn đã được kiểm định. Việc xây dựng nội quy lao động, quy trình sử dụng máy móc thiết bị và biện pháp kỹ thuật an toàn, trang bị bảo hộ cho người lao động cơ bản đã được các doanh nghiệp thực hiện đúng danh mục ngành nghề, công việc. Trong quá trình kiểm định, đã kịp thời phát hiện được một số thiết bị không đạt yêu cầu theo quy trình kiểm định, Trung tâm đã hướng dẫn các đơn vị kịp thời khắc phục, sửa chữa và thay thế, qua đó góp phần làm hạn chế những sự cố, nguy cơ mất an toàn lao động do các thiết bị gây ra.

Công tác kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo đã được thực hiện tốt, giúp cho công tác đo lường được thống nhất và chính xác, công bằng trong mua bán, giao nhận hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, trong thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay thì hoạt động kỹ thuật đo lường thử nghiệm càng trở nên quan trọng đối với đời sống kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường.

Có thể nói, hoạt động dịch vụ kỹ thuật đo lường thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm hiện nay cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, góp phần đẩy mạnh hoạt động quản lý thị trường phòng chống gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh. Các dịch vụ kỹ thuật về đo lường, thử nghiệm phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển theo hướng năng suất, chất lượng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ■